
1 

( สําเนา ) 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง 

สมัยวิสามัญท่ี 1  ครั้งที่ 1  วันท่ี  9  พฤษภาคม 2560   
  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายกอบชัย  ดีเรือก ประธานสภา  ฯ กอบชัย    ดีเรือก  
2 นายไพศาล  พรมมานอก รองประธานสภา ฯ ไพศาล  พรมมานอก  
3 นายสกล  สารนอก สมาชิก อบต.  ฯ     เขต 1 สกล  สารนอก  
4 นายสมจิตร  ภูศิริฤทธิ ์ สมาชิก อบต.  ฯ เขต 1 สมจิตร  ภูศริฤิทธิ ์  
5 นายสมพงษ  คงวิริยะประเสริฐ สมาชิก อบต.  ฯ     เขต 2 สมพงษ  คงวิรยิะประเสริฐ  
6 นายอํานาจชัย  ใจมั่น สมาชิก อบต.  ฯ      เขต 2 อํานาจชัย  ใจมั่น  
7 นายเจริญ  ชัยนอก สมาชิก อบต.  ฯ เขต 3 เจริญ  ชัยนอก  
8 นางสาวอัจฉรา  พรมมานอก สมาชิก อบต.  ฯ      เขต 3 อัจฉรา  พรมมานอก  
9 นางสุภาพ  วังหอม สมาชิก อบต.  ฯ เขต 4 สุภาพ  วังหอม  

10 นายบุญมา  บุญสิทธิ์ สมาชิก อบต.  ฯ     เขต 4 บุญมา  บุญสิทธิ ์  
11 นายบุญตา  คิดถาง สมาชิก อบต.  ฯ     เขต 5 บุญตา  คิดถาง  
12 นายสหวัน  พรานกระโทก สมาชิก อบต.  ฯ      เขต 5 สหวัน  พรานกระโทก  
13 นายสงวน  ปราบอาต สมาชิก อบต.  ฯ เขต 6 สงวน  ปราบอาต  
14 นายสมบัติ  ยาโน สมาชิก อบต.  ฯ   เขต 7 สมบัติ  ยาโน  
15 นายประกาศ  ขุนศรี สมาชิก อบต.  ฯ      เขต 7 ประกาศ  ขุนศรี  
16 นายทศพล  ผุยบัวคอ สมาชิก อบต.  ฯ เขต 8 ทศพล  ผุยบัวคอ  
17 นายสมบูรณ  จันภิรมณ สมาชิก อบต.  ฯ     เขต 8 สมบุรณ  จันภิรมณ  
18 นายสุรัตน  พันธสวัสดิ ์ สมาชิก อบต.  ฯ      เขต 9 สุรัตน  พันธสวัสดิ ์  
19 นายสมดี  ดีไร สมาชิก อบต.  ฯ     เขต 9 สมดี  ดีไร  
20 นายโกวิท  ตุยที สมาชิก อบต.  ฯ    เขต 10 โกวิท  ตุยท ี  
21 นายสมบัติ  ทาวนอก สมาชิก อบต.  ฯ   เขต 11 สมบัติ  ทาวนอก  
22 นายบรรจง  จันภิรมย สมาชิก อบต.  ฯ   เขต 11 บรรจง  จันภิรมย  
23 นางพรรณธิภา  จิตรกลาง สมาชิก อบต.  ฯ    เขต 12 พรรณธิภา  จิตรกลาง  
24 นายทองจันทร  พิชะนะชน สมาชิก อบต.  ฯ   เขต 12 ทองจันทร  พิชะนะชน  
25 นายวัลลภ  ขอนบกลาง สมาชิก อบต.  ฯ   เขต 13 วัลลภ  ขอนบกลาง  
26 นายทิวา  พุดซวา สมาชิก อบต.  ฯ    เขต 13 ทิวา  พุดซวา  
27 นางสาวยุภาวดี  ภูมิลําเนา สมาชิก อบต.  ฯ   เขต 14 ยุภาวดี  ภูมิลําเนา  
28 นายผัด  หอนอก สมาชิก อบต.  ฯ    เขต 15 ผัด  หอนอก  
29 นายพรหมชาติ  ทาวนอก สมาชิก อบต.  ฯ  เขต 15 พรหมชาติ  ทาวนอก  
30 นางเพ็ญจันทร  พานปรุ เลขานุการสภาฯ เพ็ญจันทร   พานปรุ  
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 ผูเขารวมประชุม 
ลําดั
บ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายโยธิน  วิทยาวโิรจน นายก อบต. โยธิน  วิทยาวโิรจน  
2 นายสละ  เลี้ยงวงษ รองนายก  อบต. สละ  เลี้ยงวงษ  
3 นายสงวน  กอไช รองนายก  อบต. สงวน  กอไช  
4 นายบุญเที่ยง พรมมานอก เลขานุการนายก  อบต. บุญเที่ยง พรมมานอก  
5 นางวภิาวดี   อาสานอก จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน วภิาวดี   อาสานอก  
6 นางประคอง  สมพงษ ผอ.กองคลัง ประคอง  สมพงษ  
7 นางสุญาณี  นรมาตร หัวหนาสํานักปลัด สุญาณี  นรมาตร  
8 นางธนันณัฐฏ  ทองเพ็ง ผอ.กองการศึกษาฯ ธนันณัฐฏ  ทองเพ็ง  

 
 

ผูเขาประชุม  29   คน  ไมเขาประชุม -     คน  ลา   -   คน  /ลาออก     1    คน 
     ขาดประชุม    -    คน  ผูเขารวมประชุม   8  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นางเพ็ญจันทร  พานปรุ    
เลขานุการสภาฯ          ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม   ซึ่งบัดนี้ องค
ประชุมครบแลว  เชิญประธานสภาฯ   เปดประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง   ประธานแจงใหทราบ   
นายไพศาล  พรมมานอก  
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ 1. เรื่อง ประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยวสิามัญที ่1/2560  ระหวางวันที่ 3-25          
          พฤษภาคม 2560 (เอกสารตามที่แจง) 
  2.  เรื่อง  ประกาศอําเภอบัวใหญ  เรื่องเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

โนนทองหลาง   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕60  เพื่อดําเนินการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน แตโครงการกดังกลาว ไดตั้งงบประมาณรายจายหมวดคาใชสอย  จึงโอนตั้งใหม 
หมวดรายจาย คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการปรับภูมิทัศน อบต.โนนทองหลาง เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลโนน
ทองหลางพิจารณา นั้น  

    นายอําเภอบัวใหญพิจารณาแลว  เพื่อใหเปนไปตามแนวทาง
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  55  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 นายอําเภอบัวใหญ จึงเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโนนทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจําป พ.ศ. ๒๕60  มี
กําหนดไมเกิน  15  วัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  3 - 15  พฤษภาคม 2560   
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  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม  2560   
    3. เรื่องญัตติดวน  โครงการอนุรักษสถานีรถไฟโนนทองหลาง กอนจะ

ถูกรื้อถอนไป เปนการโอนงบประมาณ ตั้งจายใหม เพื่อใชจายสําหรับการเคลื่อนยาย
สถานีรถไฟ โนนทองหลางรวมถึงคาปรับพื้นที่เพ่ือรองรับการเคลื่อนยายไปยังที่ใหม และ
การบํารุงซอมแซม ใหมีความสมบูรณดังเดมิ     

    เนื่องจากไดรับแจงจากทางอําเภอบัวใหญเมื่อวาน(วันที่ 8 พฤษภาคม 
2560 ณ วัดบานไร ขณะมีการประชุมเรื่องการตอนงรับคณะบุคคลที่มาใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ เก่ียวกับการใหบริการทางการแพทยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และใหบริการทางวิชาการจากหนวยงานหลายหนวยงานของจังหวัดนครราชสีมา) ซึ่ง
นายอําเภอบัวใหญไดแจงตอที่ประชุม ที่มีสมาชิกเขารวมประชุมทุกหมูบาน ดังนี้  คณะ
ผูบริหาร อบต.โนนทองหลาง /เจาหนาที่ที่เก่ียวของ/กํานัน /ผูใหญบาน /สมาชิก อบต./ 
อสม.  นโยบายของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตองการใหอนุรักษสถานีรถไฟที่มี
อายุเกาแกไวใหอนุชนรุนหลังตอไป 

     ในที่ประชุม นายอําเภอบัวใหญสอบถามในที่ประชุมวา ตองการจะ
อนุรักษสถานีรถไฟบานโนนทองหลางไวหรือไม  มติที่ประชุมเห็นวาควรอนุรักษไว และ
ทานนายอําเภอไดแนะนํา วิธีการ ดําเนินการไวตามขั้นตอน ดังนี้  ใหองคการบริหาร
สวนตําบลโนนทองหลางขอใชพ้ืนที่  รพสต.โนนทองหลาง เพราะอยูใกลเนื่องจากการ
เคลื่อนยายสถานี ตามเงื่อนไขของการรถไฟ ใหยายไมเกิน 100 เมตรจากจุดเดิม       
คือ .- การเคลื่อนยายไปที่ตั้ง ณ ที่ใหม หากไมเกิน 100 ม. ทางรถไฟจะเคลื่อนยายให
สวนการชํารุด  เสียหายท่ีเกิดขึ้น ใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่ขอรับสถานีรถไฟไวเปนผู
ซอมแซมบํารุงรักษาจึงจําเปนตอง นําเขาพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3.2   (หนังสือแจง
จากอําเภอบัวใหญ............. 

  4. เรื่อง งานวันวิสาขบูชา เชิญชวนรวมงาน โดย วันที่ 9  พฤษภาคม 2560 
เวลา 16.30 ณ วัดประชานิมิต  ทุกทองถ่ินขอใหนําพุทธสานิกชนเขารวมไมนอยกวา 
50 คน แตงกายนุงขาวหมขาว วันท่ี  10 พฤษภาคม 2560 เวลา  07.00 น ตัก
บาตร ขาวสารอาหารแหง ที่ หนาอําเภอบัวใหญ  เวลา 17.00 น รวมเวียนเทียนที่ 
หนาอําเภอบัวใหญ แตงกายนุงขาวหมขาว  

   5 . เ รื่ อ ง ก า ร ต อ น รั บ ค ณะ จั ง ห วั ด เ ค ลื่ อ น ที่ / คณะ ทั น ต แ พ ท ย จ า ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรออกใหบริการเคลื่อนที่  ณ วัดบานไร หมูที่  6 ต.โนน
ทองหลาง อ.บัวใหญ เรื่องอาหารเลี้ยงรับรองผูมาปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ตําบลโนน
ทองหลาง ดังขางตน  นายกโยธิน วิทยาวิโรจน  ชี้แจงวา งบประมาณไมไดตั้งไวเพ่ือการ
นี้  ซึ่งไดรวมกันปรึกษาหารือวาจะหางบฯจากที่ใดมาบริหารในงานดังกลาว  กอนถึง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เชิญทุกทานมาชวยจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับงานดังกลาวดวย   

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา   
นางเพ็ญจันทร  พานปรุ 
เลขาสภาฯ     รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลางสมัย

สามัญ   สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560  ไดให
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบเรียบรอยแลว  และไดนําสําเนา
รายงานการประชุม เตรียมไวเพ่ือใหสมาชิกฯ ไดตรวจสอบดูกอนเขาประชุม  สําหรับ
รายงานการประชุมฯ เปนการประชุมเพื่อพิจารณา จายขาดเงินสะสม จํานวน  10  
โครงการ  เปนเงิน  4,580,600.-บาท(สี่ลานหาแสนแปดหมื่นหกรอยบาทถวน)  มติที่
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ประชุมเห็นชอบ/ พิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการหินคลุก หมู 14 มติที่ประชุมเห็นชอบ /พิจารณา
การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการหินคลุก หมู 
14 (โอนเพ่ิม) มติที่ประชุมเห็นชอบ /พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการขุดลอกหนองบัว หมู 13 (โอนไปตั้งจายใหม เปน
โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 13 เนื่องจาก โครงการขุดลอกหนองบัว หมู 13ไดรับ
งบประมาณจากทางจังหวัดนครราชสีมา และดําเนินการไปแลว) มติที่ประชุมเห็นชอบ / 
การพิจารณากําหนดสมัยประชุมประจําป พ.ศ.2560   มติที่ประชุมกําหนดเปน 4  
สมัย ดังนี้  

    - สมัยสามัญที่  2/2560 กําหนด วันที่  1-15  มิถุนายน  2560   
    - สมัยสามัญที่  3/2560  กําหนด วันที่  1-15 สิงหาคม  2560   
    - สมัยสามัญที่ 4/2560 กําหนดวันที่ 1- 15 พฤศจิกายน 2560   

 - กําหนด การประชุมสภา สมัยสามัญครั้งแรกของปถัดไปกําหนด วันที่ 1 – 15     
กุมภาพันธ 2561  สมาชิกทานใดเห็นชอบ ยกมือ 

นายไพศาล  พรมมานอก  
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขอีกหรือไม เม่ือ ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม  ขอ

มติรับรองรายงานการประชุมครับ  ยกมือ 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมรับรอง  เปนเอกฉันท 
นายไพศาล  พรมมานอก  
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   เพ่ือพิจารณา   
  3.1. การพิจารณา.- 

    บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
อนุมัติเม่ือวันที่   5   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560 

 
แผนงาน 

 
งบ 

 
หมวด

รายจาย 

 
ประเภท 
รายจาย 

 
โครงการ/รายการ 

งบ 
ประมาณ
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
กอนโอน 

 
(+/-)จํานวน 
เงนิที่โอน 

งบประ
มาณ
หลัง
โอน 

คําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย 

กรณีมีการแกไข
เปลี่ยนแปลง 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ดําเนิน 
งาน 

คาใชสอย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขา
ลักษณะ

รายจายหมวด
อื่นๆ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน   อบต.
โนนทองหลาง  
-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน อบต.เพื่อตกแตงภูมิทัศนบริเวณ 
อบต.โนนทองหลาง ใหสวยงามเปน
สถานที่นาอยูมีความเปนระเบยีบ
เรียบรอย เหมาะสําหรับเปนสถานที่
ใหบริการประชาชน 

60,000.- 60,000.- 60,000.- - -   

บริหารงาน
ทั่วไป 

 ลงทุน  คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน   อบต.
โนนทองหลาง  
-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน อบต.เพื่อตกแตงภูมิทัศนบริเวณ 
อบต.โนนทองหลาง ใหสวยงามเปน
สถานที่นาอยูมีความเปนระเบยีบ
เรียบรอย เหมาะสําหรับเปนสถานที่
ใหบริการประชาชน 

- - 60,000 + 60,000 เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไวผิดหมวด
รายจายจึงขออนุมัติ
สภาฯ โอนตั้งใหม 
หมวดรายจาย  คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง  
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นางสุญาณี  นรมาตร 
สํานักปลัด 

เนื่ องจากงบประมาณไม ได ไวจึ งขออนุมัติ โอนตั้ ง ใหม   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  
2541  หมวด  4  ขอ  27 การโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะและปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  อบต.โนนทองหลาง  เพ่ือเปนคาใชจายในการ ดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.เพ่ือตกแตงภูมิทัศนบริเวณ อบต.โนน
ทองหลาง ใหสวยงามเปนสถานที่นาอยูมีความเปนระเบียบเรียบรอย เหมาะสําหรับเปน
สถานที่ใหบริการประชาชน  เดิม  ตั้งจายไวในหมวดคาใชสอย  เพราะในรายละเอียดของ
โครงการเดิมมีเพียงการหาสวนปลูกไมดอกไมประดับเทานั้นไมมี กระทอม(อาคารหลัง
เล็กๆ)  แตจากแนวคิดของคณะผูบริหารเห็นวาการจัดหากระทอม เพ่ือเปนที่พักผอน  
หรือไวบริการสําหรับผูมาติดตองานราชการและพักผอนขณะรอติดตอราชการไดใชบริการ 
จึงจําเปนตอง  เปลี่ยนหมวดการตั้งจาย  เปนหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงหมวดรายจายจากหมวดคาใชสอย  โอนมาตั้งจายในหมวดหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง เปนอํานาจของสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลางในการอนุมัติ  จึง
เรียนเสนอมาเพ่ือพิจารณาตอไป  

นายไพศาล  พรมมานอก  
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม (มีสมาชิก ฯ แจงขอพักเบรก) 
   พักการประชุม     15    นาที ขณะนี้เวลา   11.10  น. 
นายไพศาล  พรมมานอก  
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ   เรื่อง การโอนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน   

อบต.โนนทองหลาง  มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม  
นายสงวน  ปราบอาต  
ส.อบต.เขต 6      ขอเสนอความเห็นคือ ไมใชวาผมจะไมสนับสนุบการทํางานของ อบต.นะ

ครับ แตเหตุผลและความจําเปนตามที่เสนอมานั้น  ผมวายังไมเขาขั้น ผมไปมา
หลาย อบต.แลว ถือวา อบต.เราพออยูพอทํา อบต.ดีมีหนามีตา แตตอไปจะเปน
หนามรสุม เราควรหา วิธีการ เตรียมความพรอมเรื่องภัยธรรมชาติ  อยางบานผม 
ฝนตกมาน้ําก็ไมไหลไมทราบวาทอตัน  หรือจากผักตบชวา  และไดรับเสียงสะทอน
จากประชาชนวา ทางเจาหนาที่  อบต.ทํางานอยูในหองแอร แตถนนหนทาง  
สายไฟขาด  และสนามกีฬาไมมี ขอใหทําสิ่งเหลานี้กอนจะดีกวาหรือไม และหาก
จะทํางานนี้นาจะครอบคลุมถึงการถมที่ดินเพ่ือทําลานกีฬาไปเลยจะไดไมตองขอใช
ที่ของหนวยงานอื่น  ขอเปนแสนเปนลานไปเลยก็ได สถานที่ทําสนามกีฬาไมวาจะ
เปนหนองไทรโยง หรือที่บริเวณของ อบต.ก็พอทําสนามกีฬาไดอยู  ไมตองมาขอที
ละเปน หมื่น  ซึ่งนี่เปนเพียงแนวคิดนะครับ  เหตุผลและความจําเปนตามที่เสนอ
มานั้น เห็นวายังไมเหมาะสม เพราะที่ผานมาเราไปอาศัยใชสนามกีฬาของโรงเรียน
ตางๆซึ่งมีปญหาอยู ไมทราบวาตอไปขางหนาเขาจะใหใชหรือเปลา จะยังคงมี
ปญหาอยูหรือไม อีกอยางหนึ่งมีเสียงสะทอนจากประชาชนวาสิ่งที่ดีที่สุดของ อบต.
โนนทองหลางคือ มีสํานักงานที่ดีมีหองแอรสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบน



6 

สํานักงาน ซึ่งอยูสบาย  สวนประชาชนยังเดือดรอนอยู นี่เปนสวนหนึ่งที่พี่นอง
ประชาชนสะทอนผานมาทางผมซึ่งเปนสมาชิก อบต.  และอีกสวนหนึ่งคือ อยางที่
ทานนายกฯไดกรุณาซื้อยางมะตอยไปลงและพ่ีนองประชาชนสนับสนุนเปนอยางดี 
ผมเห็นวาควรไปดําเนินการดานนี้ดีกวา  ควรมองไปมุมนี้ดีกวาครับ ผมจึงขอ
สะทอนมุมมองนี้ฝากผานทานประธานไปทางผูบริหาร ครับ 

นายไพศาล  พรมมานอก  
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ   มสีมาชิกทานใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม เชิญ กอนจะใหนายกไดชี้แจงครับ 
นายโยธิน  วิทยาวโิรจน 
นายกฯ  สําหรับคําถามของทานสมาชิกถือวาเปนคําถามที่ดี  สวนเรื่องผักตบชวา

นั้นได ผูรับจางไปแลวบางสวน บางหมูบาน แตบางหมูบานยังหาผูรับจางไมได ซึ่ง
หนังสือสั่งการจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน แจงใหขยายเวลา
ดําเนินการเกี่ยวกับผักตบชวาไปจนถึงสิ้นเดือน 30 กันยายน 2560 ประกาศไป
แลว ไมมีผูรับจางเสนอ จึงตองประกาศฯหาผูรับจางใหม  ซึ่งการบริหารงาน นั้นได
เรงงานตลอดเวลาอยูแลว  เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน  งบประมาณเทาเดิม 60,000.-
บาท แตผมคิดวานาจะมีศาลาที่พักรอรับบริการสําหรับประชาชนที่มาติดตองาน  
การบริหารงบประมาณดานโครงการสรางพ้ืนฐานทั้งตําบลนั้นมีเงินอยูจํากัด ถาจะ
นํางบดําเนินการอยางที่ทาน ส.อบต.แจงนั้น ก็จะทําใหมีงบดําเนินการในพ้ืนที่แต
ละหมูบานนอยลงมาก จึงจําเปนตองทําไปทีละนิดละหนอย สําหรับสํานักงานที่ติด
แอรนั้นสามารถมานั่งไดทุกทาน  ผูมารับบริการหรือผูมาติดตอราชการก็ไดรับ
ความสะดวกสบาย  ตอไปอาจจะสรางสวมอีก 1 หลัง   4 ปเศษที่มาบริหารงาน 
ทุกหมูบานไดครบ  รวม 128 โครงการ หมูบานไหนไดมากนอยตามความจําเปน
และพิจารณาผานสภาฯทุกโครงการ    เรื่อง ถนน หมู 8-10 ในวันทอดผาปา
พระเทพที่ไดแจงกับทานรองผูวาแลว และวันถัดมาไดสงหนังสือผานนายอําเภอถึง
ทานผูวาฯ ซึ่งตอมาไดมีหนังสือจากผูวาฯใหเจาหนาที่ทางหลวงชนบทเมืองคงมา
ตรวจสอบเสนทางแลว คาดวามีโอกาสที่จะไดเกิน 90 % สําหรับจากโคกเพดมา
บานไร ผูวาจะมีวันที่ 21 พ.ค.2560 จะขอใหหลวงพอบอกทานผูวาฯเกี่ยวกับ
ถนนเสนนี้ เพราะถนนเสนนี้อยูในเขตตําบลเมืองคง และเปนถนนของ อบจ. สวน
เสนจากหนา อบต. 

นายไพศาล  พรมมานอก  
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ   มสีมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามอีกหรือไม  
นายกอบชัย  ดีเรือก  
ส.อบต. เขต 14       จากที่ไดรับฟงทานนายกชี้แจงเก่ียวกับโครงการตางๆ สวนมาก

จะเปน  โครงการ ที่สภาฯอนุติไปแลว  ซึ่งไมเกี่ยวกับการที่จะอนุมัติการโอน
งบประมาณครั้งนี้เลย นายกแจงวาบริหารมา 4 ป แลว โครงการอนุมัติมา 200 
โครงการแลว  อยากอภิปรายวา  200 โครงการนั้นบานหมูที่ 14ไมเห็นไดสัก
โครงการเลย มีอนุมัติขอซอมแซมถนนหินคลุก หลังบานผมไปเชื่อมกับถนนหมูที่ 
2 และหมูที่ 9 ก็หายเงียบไปงบประมาณ สองแสนกวาบาท แตถนนเสนที่ทาน
นายกแจงวาจะนําเสนอทานผูวาฯนั้น ผมจําไดวา ถนนเสนนี้ งบฯ สองลานสี่แสน
ใชเงินจายขาดไปแลวไมใชหรือ  ระยะทางจาก หมู 2 – หมู 10 ยังไมเห็นมีการ
ดําเนินการผมเห็นทานตอบอยางสวยหรูวาสําเร็จแตมันไมใช แตอยางใดพ่ีนอง
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ประชาชนเดือนรอนเรื่องถนนหนทางไมพอ และราคาผลิตผลทางการเกษตร ขอ
ติงทานนายกนิดนึงวาโครงการที่สภาอนุมัติไปแลวบางหมูบานยังไมไดทําเลยผม
ติดตามอยู โครงการใหญๆก็หายเงียบไปจะทําไดหรือไมทําไดก็ไมทราบหลังจากที่
ทางสมาชิกหรือทางผูบริหารไดหมดวาระแตอยูในตําแหนงรักษาการผมก็ไมทราบ
วามันติดขัดตรงนี้หรอืเปลาที่ไมสามารถจะทําไดหรือวามันติดขัดตรงไดหลังจากที่
สภาอนุมัติไปแลวทําไมไมดําเนินการผมยกตัวอยางจากหมูบานผมนี้ละครับงายๆ
เลย งบอนุมัติใหสองแสนกวาบาทซอมหินคลุก  ก็มีแตโครงการของรัฐบาลที่เขา
ใหมาหมูบานละสองแสนหาที่ทําคอนกรีตออกไปผานนาทานรองสละนะครับก็สิ่ง
นี้ละครับผมอยากอภิปรายวาสิ่งท่ีทางสภาเราอนุมัติไปแลวกับโครงการที่ไมได
ดําเนินการอยากทราบวาเพราะสาเหตุอะไรถึงไมดําเนินการฝากเรียนถามผาน
ทานประธานสภาแคนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายไพศาล  พรมมานอก              
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานกอบชัย มสีมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามอีกหรือไม  
นายสุรัตน  พันธสวัสดิ์    
ส.อบต. เขต 9    กราบเรียนทานประธานที่เคารพทานนายกพี่นองทานสมาชิกทุกทาน 

ครับกระผมนายสุรัตน  พันธสวัสดิ์  ส.อบต. เขต 9 ที่การประชุมวันนี้เรื่องที่จะ
ปรับปรุงภูมิทัศน  อบต.ของเราเปนความคิดที่ดีเปนความคิดท่ีดีมากคอยทําคอย
ไป แตผมจําไดครับทานประธาน ทานนายกเคยชี้แจงที่สภาหรือวาท่ีไหนๆ ทาน
เคยพูดวาจะกอสรางที่หมูบานที่จําเปนที่สุด แต อบต.เราจําเปนไหมแตก็ไมวาถา
ทานจะกอสรางหรือที่จะทําอะไรก็ไมวานะครับแตขอใหสมาชิกของเราผมอยาก
ใหทุกอยางตรงประเด็นผมจะยกตัวอยางตลอดมาเลยเรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะ
พูดประจํางบประมาณที่ในแผนมีไวตั้งแตป  2557 ป 2558 วาจะทําก็หายไป  
2559  วาจะทําก็หายไป ตลอดเวลานะครับนี้คือสิ่งจําเปนนะครับของหมูบาน
ผมประชุมหมูบานทีไร พี่นองในหมูบานจะสอบถามตลอดเวลาทําไหมไมทําศูนย
เด็กเล็กตั้งนานแลว เขาบอกวา ส.อบต.โง ผมก็พูดตามเอกสารท่ีแจกใหพี่นอง
ที่มาประชุมดู เรื่องทานนายกพูดวาอยางไรก็ใหพ่ีนองไดดูไดอานเขายังบอกวา
ตอนที่จะทํา ป 2557 หรือป  2558 ที่โรงเรียนมันเปนที่ต่ําที่ลุม  ส.อบต. ทั้ง
สองคนและผูนําหมูบาน ก็หางบประมาณมาถมที่เปนเงินสี่หมื่นกวาบาท  ผมมา
ประชุมวันนี้ผมก็จะเอาคําตอบจากทานนายกไปประชุมชี้แจงใหพ่ีนองฟงอีก แต
การปรับปรุง อบต.ของเรามันจําเปนไหมทานเคยบอกวาจะสรางสิ่งจําเปนที่สุด
ผมจําไดขึ้นใจเลยครับ ผมจะเรียนถามทานประธานสภาผานทานนายกแคนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายไพศาล  พรมมานอก              
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯ   มสีมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะซักถามอีกหรือไม  
นางสาวยุวภาดี  ภูมิลําเนา          กราบเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ทุกทาน และคณะผูบริหารทุกทาน ดิฉัน  
ส.อบต.เขต  14    นางสาวยุภาวดี  ภูมิลําเนา ส.อบต.เขต  14 จากที่ดิฉันไดฟงมาดิฉันเห็นดวยกับ 

ทานกอบชัย  ดีเรือก แตโครงการท่ีเปดวิสามัญการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.โนน 
ทองหลาง  ดิฉันอยากยกตัวอยางที่เราปลูกตนไมทําแลวตนไมหายหมด ปลกูตนไม 
แลวมันสวยงามมาก  แตขุดลอกแตละทีตนไมหายหมดมันเหมือนหมดงบประมาณ 
ไปเฉยๆ เสียดายตนไมดวยคะ ขอเสนอความคิดเห็น อยางจะปรับปรุงภูมิทัศนเห็น 
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ปลูกตนไมไว ตนไมกําลังจะโตก็จะมาปรับปรุงภูมิทัศน ก็เปนโครงการที่ดีเพ่ือให 
ประชาชนสะดวกสบายในการมาติดตองาน  แตก็ขอใหดูแลตนไมไมใหเสียหายและ 
ขอใหเสียหายนอยที่สุดเพราะวาเสียดายกวาเราจะปลูกได และเสียงบประมาณใน 
การจัดซื้อจัดจางตนไมมาปลูก และก็จะมาทํากอสรางใหมอีกปลูกตนไมซื้อตนไมมา 
ปลูกใหมอีกนะคะก็เสนอความคิดเห็นในการดูแลตนไมที่เราไดซื้อมาเห็นหลายรอบ 
แลวคะปลูกแลวก็ถมใหมแลวก็ปลูกใหมไมใชปญหามากมายแตมีความรูสึกวา 
เสียดายก็ขอแสดงความคิดเห็นแคนี้คะ 

นายไพศาล  พรมมานอก              
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่      ขอเชิญทานสงวน  ปราบอาต  ครับ 
นายสงวน  ปราบอาต                  
ส.อบต.เขต  6                     เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิก ทุกทานครับ ผมนาย

สงวน ปราบอาต  ส.อบต.เขต 6  ผมไมไดรับความรองเรียนจากใครแตผม
เห็น สภาพก็คือการเดินทางของเด็กเล็กบานเราผมไมมีความเดือดรอน
เหมือน ทานสุรัตนสนามเด็กเล็กผมเกรงวาจะเปนอันตรายสนามเด็กเลนท่ี
เปนถังแดงเดก็ข้ึนไปแลวโรยตัวลงมามันจะไมลงตามทางอยากให ซอมแซม
หรือ เอาออกไปหรือวาจะซอมแซมก็ซอมแซม  เรื่องน้ําสะอาดน้ําดื่มเด็กม ี
ความสําคัญมากผมด ูในโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ําชั้นสูงผมอยากจะรูวา
ทําหรือยังแตผมเห็นทางโรงเรียนวัดบานไรเปนตัวอยางรวมดวยชวยกันโดย
ไมใชงบประมาณ ตรงนี้ไมนาจะมีปญหา    ไฟดูดบาง ไฟรั่วบาง ถาจะทํา
เหมือนโรงเรียนจะเปนอันตรายไหมผมเห็นวานาเปนการซื้อน้ําถังที่สะอาด
ผมวานาจะดีกวา ผมวาซื้อเครื่องกรองปญหามันเยอะ   เรื่องประชาชน
เดือดรอนไมรูจะเก่ียวกับ อบต.หรือไม แตผมจะนําเสนอในที่ประชุมสภา 
ครั้งนี้ไฟฟาหมูบานของผมมันมีสายโยงมามีรถแบคโครมาเกี่ยวกับสายไฟ
ทําใหไฟดับ  ผมไดนําเรียนความเดือดรอนของประชาชนมาที่ประชุมครั้งนี้ 
ผมขอขอบคุณทานประธานสภาที่ใหโอกาส ขอบคุณครับ 

นายไพศาล  พรมมานอก             
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที ่          
ประธานสภาฯ                           ขอขอบคุณทานสมาชิกที่มีความคิดแตกตางกันไปในเรื่องความ

ขัดแยง   งบประมาณไมมีปญหานะครับแตละหมูบานก็มีความแตกตางกัน
ไปนะครับมีสมาชิกทานใดสงสัยและจะอภิปรายอีกไหมครับถาไมมีจะไดใหทาน

นายกชี้แจง 
    
นายวัลลภ  ขอกลาง    
ส.อบต.เขต  13   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารและสมาชิกผูทรง

เกียรติทุกทาน ผมนั่งฟงตั้งนานทานประธานที่เคารพครับตอนนี้เราอยูใน
วาระที่  3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณทานก็ปลอยใหสมาชิกถาม
เรื่องตางๆผมอยากยกประเด็นนี้ไปวาระอ่ืนๆมากกวาครับอยากใหทาน
ประธานฯอยูในวาระนิดนึง ขอบคุณครับ 

 
นายไพศาล  พรมมานอก             
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที ่     
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ประธานสภาฯ         ขอบคุณครบั  มีสมาชิกทานใดสงสัยและจะอภิปรายอีกไหมครับ
ถาไมมี จะไดใหทานนายกชี้แจง      

นายโยธิน  วิทยาวโิรจน     
นายกฯ                            เรียนทานประธานสภา  สําหรับเรื่องวัชพืชตอบไปแลวไดประกาศ

ไปแลวครั้ง หนึ่งไมมี ผูรับจางและไดประกาศครั้งที่สองในเร็วๆนี้ที่เขาไมทํา
เพราะคันคูหวยที่จะไปมันลําบากมากนะครับ ถาจะใชแรงงานไมมีคนที่จะทํา
ได เชน หมู 10 ไมมีปญหายังทําลําบาก  ที่ผมไปดูหมู 15  หมู 6  ถาคน
น้ําหนักเบาๆคนลากไมได 
นอกจากใหรถแบคโครลากเปนเรื่องที่อยากพอสมควรประกาศครั้งที่สองจะมี
คน     ทําอีกหรือเปลาก็ยังไมทราบ ผมไมนิ่งนอนใจนะครับเรื่องนี้ ผมตื่นตี  
3  จนถึง 6 โมงเชา ผมคิดทุกวันคิดเสมอวาผมจะทําอะไรบางครั้งผมเอา
ดินสอดําจดเอาไววาผมจะทําเรื่องอะไรในวันนี้บางครั้งมาแลวไมรูอะไรตอ
อะไรผมก็ลืมผมจะบันทึกเอาไวเพ่ือกันลืม เรื่องของทานกอบชัย หมูที่  14  
ผมจะลองเช็คดูนะครับ หมูไหนที่ยังไมไดโครงการบางสวนป  56 หมูท่ี  1  
ได  10 โครงการ , หมูที่ 2  ได  9  โครงการ ,หมู 3  ได 8  โครงการ ,หมู 
4  ได  5  โครงการ ,หมู 5  ได  6  โครงการ , หมู  6 ได  8  โครงการ , 
หมู  7 ได  8 โครงการ ,หมู 9 ได  9  โครงการ หมู 10 ได  10  โครงการ , 
หมู 11  ได  8  โครงการ , หมู 12  ได  9  โครงการ , หมู 13 ได  8 
โครงการ ,หมู 14 ได  5  โครงการ , หมู 15 ได  9  โครงการ สําหรับป 60 
จากขอบัญญัติ มี  15  โครงการ  จากเงินจายขาด 10  โครงการ ศูนยเด็ก
เล็กปดเทอมผมบอกวาใหลงมือบอกตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ไมใชผมนั่งเฉยๆ 
พวกทานไมรูวาพวกผมมีอะไรกันในสํานักงาน การสรางศูนยเด็กเล็ก ป 57  
ขอไปสวนกลาง ป 58 ,59  ปนี้ศูนยเด็กสรางแนนอน ชาเพราะอะไรผมตอบ
ไมได  สําหรับของป 60  ขอบัญญัติ 10 โครงการที่ทําไปแลว มี คสล.หมู 
10  คสล  หมู 12 คลส. หมู 7  ฝายก้ันน้ําหมู  15  แหลงน้ําอยูที่เงินจาย
ขาด  ฝายหมูที่  7  ฝายหมูที่  10 ฝายหมูที่  15  ขุดลอกหมู 12  ขุดลอก
หมู 11  ถาฝนตกมาจะทําไมได ตอนจายขาด ผมแจงใหดําเนินการเกี่ยวกับ
แหลงน้ํากอน ถาเปนถนนหินคลุก  ถนนตางๆ ฝนตกยังพอทําได นี้เดือน
พฤษภาฯแลว ผมเรงทางเจาหนาที่ตลอด  

   สําหรับเรื่องตนไมหนองไทรโยง ยิ่งเสียดายกวาพวกทานตัดตนไม
ตนหนึ่งฟนคอผมดีกวา ที่รถบรรทุกดินเยียบนั้นมันจําเปน และตนไมไปขอรับจาก
สถานีเพาะชํากลาไม  ไมไดใชงบประมาณ 
   เรื่อง เครื่องเลนของเด็กที่ชํารุด  เปนนาที่ของผูดูแลเด็กหากเห็น
ของวาชํารุดตองเก็บออกกอนที่จะเกิดอันตราย  เรื่องน้ําดื่ม ทางผอ.กองการศึกษา
บอกวาจะขอใหศูนยละถัง 
 

นางธนันณัฏฐ  ทองเพ็ง   
ผอ.กองการศึกษา    บางแหงที่อาศัยอยูกับโรงเรียนก็จะใชกับโรงเรียน สวนศูนยอ่ืนเรื่อง

น้ํา ดื่มจะใชจายจากเงินบริจาค เชน เงินบริจาค จากเมื่อมีงานศพ หรืออ่ืนๆ ซื้อดื่มให
เด็ก มาป 2560 ไดตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  แตไดพูดคุยกับครูศูนยวาจะ
มีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด การดูแลอาจจะไมทั่วถึง  อาจจะเปนเหมือทางทาน 
ส.อบต.แนะนําก็ไดวาอาจจัดซื้อเปนน้ําถังไวบริการเด็ก   สวนเรื่องของเลนเด็กแตละ
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ศูนยมีงบประมาณจากคารายหัวของเด็กที่กรมฯจัดสรรใหทุกป หัวละ 1,700.-บาท
ตอปเราก็จัดซื้อในเรื่องของเลนเด็กและวัสดุทางการศึกษา รวมถึงกระดาษดินสอ อ่ืนๆ
ที่เกี่ยวกับวัสดุทางการศึกษา ซึ่งแตละศูนยไดมากนอยไมเทากันเพราะเด็กไมเทากัน 
ของเลนแตละศูนยมีพรอม แตจัดเก็บไวภายในอาคาร  สวนของเลนภาคสนาม  เปน
ของเลนที่มีอยูเดิมนานแลวก็ชํารุดตามกาลเวลา และไมไดลงไปซอมบํารุงเทาใดนัก ก็
ขอโทษดวย  กองการศกึษาก็จะรับไวพิจารณาตอไป    

นายโยธิน  วิทยาวโิรจน     
นายกฯ                           สําหรับเรื่องสายไฟ  เมื่อมีปญหาคงตองประสานไปที่ทางการไฟฟาบัวใหญ 

เพราะ  เราไปแตะตองของเขาไมได  ถาเปนไฟฟาที่ อบต.รับผิดชอบนี้เราสามารถ
แกไขได  เพียงแตทํารายงานมา  แตถาเปนไฟฟาแรงสูงเราตองรายงานทางไฟฟาใหมา
รับผิดชอบแกไขให 

   สวนเรื่องถนนหินคลุกของทานกอบชัยไดแนนอน สวนเรื่องวันนี้เปนการโอน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.โนนทองหลาง 
และเรื่องรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนน
ทองหลางประจําปงบประมาณ  2560  

   พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.10น 
นางเพ็ญจันทร  พานปรุ 
เลขาฯสภาฯ     ขออนุญาตทานประธาน  เนื่องจากมีสมาชิกบางทานไดติงวา ขณะนี้

เปนชวงเวลาของการพิจารณา เรื่อง การโอนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.โนนทองหลาง จึงขอใหทานประธานไดพิจารณาเขาสู
ระเบียบวาระการประชุมดวยคะ   

นายไพศาล  พรมมานอก             
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที ่     
ประธานสภาฯ           ขอบคุณครับ  ตอไปขอเขาสูการลงมติที่ประชุมเก่ียวกับ การโอน

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  มีสมาชิกทานเห็นชอบ
ให โอนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน จากหมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ไปเปนหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง วงเงิน 60,000.-
บาท ยกมือ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ 
      เห็นชอบ  จํานวน   25 เสียง 
      ไมเห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
      งดออกเสียง จํานวน   4 เสียง 

นายไพศาล  พรมมานอก             
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที ่     
ประธานสภาฯ            ขณะนี้เวลา  13.10 น.  ขอใชเวลานี้ประชุมตอในระเบียบวาระที่ 

3.2 เรื่อง การโอนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 โครงการเคลื่อนยาย สถานี
รถไฟเพื่ออนุรักษกอนการรื้อถอนของทางผูรับจางกอสรางรถไฟรางคู  ตามเรื่องท่ี
แจงใหทราบ และรายละเอียด สมาชิกฯทุกทานไดรับทราบนั้น  มีทานใดจะอภิปราย
หรือไม 

   เมื่อไม มีผูอภิปรายตอไปนี้ จะขอลงมติที่ประชุมเ ก่ียวกับ การโอน
งบประมาณประจําป พ.ศ.2560 โครงการเคลื่อนยาย สถานีรถไฟเพื่ออนุรักษกอน
การรื้อถอน 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ 
      เห็นชอบ  จํานวน   28 เสียง 
      ไมเห็นชอบ  จํานวน  -  เสียง 
      งดออกเสียง จํานวน   1 เสียง 

นายไพศาล  พรมมานอก             
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที ่     
ประธานสภาฯ            ตอไปเขาระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อืน่ๆ 
    เรื่องรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนน

ทองหลางประจําปงบประมาณ  2560 (รอบเดือน เมษายน 2560)องคการบริหาร
สวนตําบลโนนทองหลาง  

นางสุภาวดี อาสานอก 
เจาหนาที่วิเคราะหฯ   ขอรายรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน)องคการ
บริหารสวนตําบลโนนทองหลาง  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรที่ 1  การสานตอแนวทางพระราชดําร ิ
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน 24 โครงการ ปฏิบัติได  3  โครงการ 
ความเห็น  -จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป มีจํานวนมากเกินไป สงผลใหโครงการที่ไดปฏิบัติ  มี 

จํานวนนอย ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาอยูในเกณฑระดับต่ํา ดังนั้น ควรปรับลดโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาฯ ใหนอยลง ในชุดคณะกรรมการตาง ๆ ที่เก่ียวของ ควรพิจารณาโครงการที่มี
ความจําเปนตอประชาชนสวนใหญไดใชประโยชนรวมกันเปนลําดับแรก 

2.  ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนาการศึกษา 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน 8 โครงการ ปฏิบัติได  4   โครงการ 
ความเห็น - ควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหการพัฒนาของเด็กนักเรียนซึ่งอยูในพื้นที่ตําบลโนนทองหลาง ทั้งใน

ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลของ อบต. รวมถึงเด็กนักเรียนที่อยูในโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ตําบลโนนทองหลาง  

3.  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการเกษตร 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน 5 โครงการ ปฏิบัติได   2  โครงการ 
ความเห็น -สงเสริมดานการเกษตรใหมากขึ้น เนื่องจาก ประชาชนโดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

เห็นควร จัดสรรงบประมาณในดานการเกษตรมากขึ้น 
4.  ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาสังคม 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน 16 โครงการ ปฏิบัติได   8  โครงการ 
ความเห็น -   
5.  ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสาธารณสุข 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน 8 โครงการ ปฏิบัติได   3  โครงการ 
ความเห็น  - บริหารจัดการในเรื่องของขยะ  สงเสริมดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 
6.  ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน 27 โครงการ ปฏิบัติได  6   โครงการ 
ความเห็น -จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป มีจํานวนมากเกินไป สงผลใหโครงการที่ไดปฏิบัติ  มี 

จํานวนนอย ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาอยูในเกณฑระดับต่ํา  ดังนั้น ควรปรับลดโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาฯ ใหนอยลง ในชุดคณะกรรมการตาง ๆ ที่เก่ียวของ ควรพิจารณาโครงการที่มี
ความจําเปนตอประชาชนสวนใหญไดใชประโยชนรวมกันเปนลําดับแรก 
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7.  ยุทธศาสตรที่ 7 การทองเที่ยว ศาสนา ประเพณี และกีฬา 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน  8 โครงการ ปฏิบัติได    5 โครงการ 
ความเห็น   -   
 8.  ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารบานเมืองที่ดี 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน  18  โครงการ ปฏิบัติได   8  โครงการ 
ความเห็น  -  
9.  ยุทธศาสตรที่ 9  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน  4 โครงการ ปฏิบัติได   2   โครงการ 
ความเห็น  -   
10. ยุทธศาสตรที่ 10 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จํานวน  2 โครงการ ปฏิบัติได   1   โครงการ 
ความเห็น   - ดานขยะในพ้ืนที่ตําบลโนนทองหลาง  

ความเห็นที่ 1  ควรเนนการสงเสริมใหความรูกับประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งไม
ควรจัดสถานที่ทิ้งขยะในชุมชน 
ความเห็นที่ 2  ควรจัดสถานที่ทิ้งขยะใหกับชุมชน  

 

สรุปผลการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจํางวดที 1 รอบเดือนเมษายน  2560) 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองหลาง  อาํเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

ที โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ  

 ตงัไว ้ 

สถานที 

ดาํเนินการ 

หน่วย 

ดาํเนินการ 

 งบประมาณ  

 เบิกจ่าย  
 หมายเหตุ  

 

1 

2 

3 

ยทุธศาสตร์ที 1 ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทาง

พระราชดาํริ 

ต่อเชือมท่อประปาเขา้ ศพด.บา้นหนองไผล่อ้ม ม. 5 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม. 4 

ขดุลอกสระสาธารณะประโยชน์ ม. 1 

         15,000.00  

       490,000.00  

       392,000.00 

 

ศพด.บา้นหนองไผล่อ้ม 

บา้นหนองนาโคก ม. 4 

บา้นโนนทองหลาง ม. 1 

  

กองช่าง 

กองช่าง 

กองช่าง 

         15,000.00  

       400,000.00  

       283,000.00 

 อยูร่ะหวา่งทาํสญัญา  

 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  

  รวม        897,000.00             698,000.00    

  ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านการพฒันาการศึกษา       

1 โครงการอาหารกลางวนั(ศพด.7แห่ง+อุดหนุน รร.8แห่ง)     3,409,000.00  ศพด.7 แห่ง,รร.8 แห่ง กองการศึกษาฯ     1,455,500.00    

2 โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ        100,000.00  ศพด. 7 แห่ง กองการศึกษาฯ          16,630.00    

3 โครงการจดัซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน     1,514,800.00  ศพด.7 แห่ง,รร.8 แห่ง กองการศึกษาฯ        471,896.90    

4 

 

โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ 

ทางดา้นการเรียนของเด็ก          30,000.00  วดับา้นไร่ ม.6 กองการศึกษาฯ          16,952.00    

  รวม     5,053,800.00          1,960,978.90    

  ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการพฒันาการเกษตร       

1 โครงการปรับปรุงบาํรุงดิน           30,000.00  อ.ชุมพวง สาํนกัปลดั          19,950.00   (ศึกษาดูงานอ.ชุมพวง)  

2 โครงการเกษตรพอเพียง          40,000.00  อบต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั          22,500.00    

  รวม          70,000.00               42,450.00    

  ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพฒันาสังคม       

1 โครงการสงเคราะห์ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสหรือผูย้ากไร้        100,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั          14,750.00    

2 โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั        381,014.00  พนืที ต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั          51,100.00    

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน          40,000.00  อบต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั          17,585.00    
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4 โครงการ อบต.สัญจร          15,000.00  บา้นชยัเจริญ ม. 15 สาํนกัปลดั            5,350.00    

5 

 

โครงการสนบัสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทาง

สังคมให้แก่คนพิการทุพพลภาพ     2,592,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั     1,080,800.00   เบียยงัชีพผูพิ้การ  

6 ค่าเบียยงัชีพผูป่้วยเอดส์        130,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั          45,000.00    

7 ค่าเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุ   10,251,600.00  พนืที ต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั     5,075,700.00    

8 

 

โครงการรวมพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดตาํบล

โนนทองหลาง          40,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั          18,000.00    

  รวม   13,549,614.00          6,308,285.00    

  

ยุทธศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา

สาธารณสุข       

1 โครงการบริหารจดัการการแพทยฉุ์กเฉิน        400,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง กองสาธารณสุขฯ        128,500.00    

2 สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน        160,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง กองสาธารณสุขฯ        160,038.00    

3 โครงการออกกาํลงักายเพอืสุขภาพ          30,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง กองสาธารณสุขฯ   -    

  รวม        590,000.00             288,538.00    

  ยทุธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน       

1 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ม. 12 จากบา้นนายภาณุ - บา้น

นางประไพ        429,000.00  บา้นป่าตอง ม.12 กองช่าง        426,000.00    

2 

 

ซ่อมแซมถนน คสล. ม.15 จากบา้นนายบุญโฮม-บา้น

นายบุญธรรม        201,000.00  บา้นชยัเจริญ ม.15 กองช่าง        199,000.00    

3 

 

ก่อสร้างถนน คสล.ม.10(3จุด)จดุ 1 จากบา้นนางทองสี-

บา้นนายสมบูรณ์ จุด 2 จากบา้นนางขนัติ-บา้นนายสาย        347,000.00  บา้นดอนชุมชา้ง ม.10 กองช่าง        346,000.00    

   จุด 3 จากถนนลาดยาง - บา้นนายสร้อย       

4 

ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากสระหนองโก - 

ถนนลาดยาง ม.7        192,000.00  บา้นหนองแวง ม. 7 กองช่าง        129,000.00   อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  

5 ก่อสร้างรัวและป้าย อบต.        642,000.00  อบต.โนนทองหลาง กองช่าง        453,800.00   อยูร่ะหวา่งทาํสญัญา  

6 

 

ก่อสร้างร่องระบายนาํ คสล.ม.5(2 จุด)จดุ 1จากหนา้

วดั-บา้นนางลาํใย,         211,000.00  บา้นหนองไผล่อ้ม ม.5 กองช่าง        209,000.00    

  จุด 2 จากหนา้วดั - บา้นนางบุญจนัทร์       

  รวม     2,022,000.00          1,762,800.00    

  

ยทุธศาสตร์ที 7 ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการ

ท่องเทียวศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา       

1 

 

โครงการฉลองชยัชนะทา้วสุรนารี ประเพณีบวั

ไหมบวัใหญ่        100,000.00  อ.บวัใหญ ่ กองการศึกษาฯ          58,350.00    

2 

 

อุดหนุน อ.บวัใหญ่งานส่งเสริมประเพณีและ

วฒันธรรม งานประเพณีบวัไหมบวัใหญ่          40,000.00  อ.บวัใหญ ่ กองการศึกษาฯ          40,000.00    

3 โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด        120,000.00  รร.บา้นหนองนาโคกฯ กองการศึกษาฯ        114,130.00    

4 โครงการจดัหาวสัดุ/อุปกรณ์กีฬา          80,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง กองการศึกษาฯ          76,977.00    

5 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถินสัมพนัธ ์          80,000.00  เทศบาลเมืองบวัใหญ่ กองการศึกษาฯ          31,230.00    

  รวม        420,000.00             320,687.00    

  

ยุทธศาสตร์ที 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองทีด ี       
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1 โครงการสนบัสนุนการบริหารงานศูนยร์วมขอ้มูล

ข่าวสารการจดัซือจดัจา้งของ อปท.ระดบัอาํเภอ 

         18,000.00  สนง.ทอ้งถินอาํเภอ สาํนกัปลดั          18,000.00    

        

2 

สมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิน        193,178.00  อบต.โนนทองหลาง กองคลงั        193,178.00    

3 สมทบกองทุนประกนัสังคม        100,000.00  อบต.โนนทองหลาง กองคลงั            6,279.00    

4 

 

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารจดัการ          40,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั            8,960.00    

5 โครงการจดังานราชพิธีรัฐพิธีอาํเภอบวัใหญ่   อ.บวัใหญ ่ สาํนกัปลดั            9,000.00    

6 

 

โครงการปกป้องสถาบนัของชาติ  (50,000 +โอน

เพมิ 100,000)        150,000.00  

อบต.โนนทองหลาง

,กรุงเทพ สาํนกัปลดั        128,802.00    

7 โครงการจดักิจกรรม 5 (Big Cleanning Day)             5,000.00  อบต.โนนทองหลาง สาํนกัปลดั               350.00    

8 จดัซือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ          60,000.00  พนืที ต.โนนทองหลาง กองช่าง          29,022.20    

  รวม        566,178.00             393,591.20    

  

ยุทธศาสตร์ที 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       

1 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุทางทอ้งถนน  

(ตงัด่านตรวจให้บริการ)          50,000.00  

พนืทีเขต ต.โนน

ทองหลาง สาํนกัปลดั          19,210.00    

  รวม          50,000.00               19,210.00    

  

ยทุธศาสตร์ที 10 ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม   

บา้นหนองโจด  

ทต.โนนแดง 

    

1 

 

 โครงการลดขยะ ลดภาระของตาํบล (30,000 +

โอนเพมิ 35,000)          65,000.00  กองสาธารณสุขฯ          64,965.00    

  รวม          65,000.00               64,965.00    

  รวมทังสิน   23,283,592.00        11,859,505.10    

ระดบัความสําเร็จเปรียบเทียบจากแผน 3 ปี  42 x 100   = 35 % 

120 

นายไพศาล  พรมมานอก             
รองประธานสภาฯปฏิบตัิหนาท่ี      
ประธานสภาฯ           ในวาระนี้มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม เมื่อไมมีการซักถามถือวาทุก

ทานรับทราบตามรายงานของเจาหนาที่ที่ไดชี้แจงนะครับ 
มตทิี่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
นายไพศาล  พรมมานอก             
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที ่     
ประธานสภาฯ           มีสมาชิกทานใดจะซักถามในประเด็นอ่ืนอีกหรือไม 
นายเจริญ  ชัยนอก 
ส.อบต.เขต 3    สอบถามเรื่องโครงการกอสรางประปา หมูที่ 3 ยังไมดําเนินการเลย /

ถนนหินคลุกหลังวัดเวลาฝนตกน้ําทวมขัง 
นายสงวน  ปราบอาต 
ส.อบต.เขต 6    เรื่องการตอนรับผูวานั้น ผมไมกลัว แตกลัวหลังการตอนรับเมื่อคณะ

จังหวัดเคลื่อนท่ีกลับไปแลว กลัวเรื่องขยะ หลังงานเลิกแลวจะมีการขอรับการสนับสนุน  
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